

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๑ ๓๑๗/๒



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อ  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด  
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน  
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet  
ที่ [www.moi.go.th](http://www.moi.go.th) เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๔๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. <u>แนะนำข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่</u></p>	<p>๑) นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓) นายชมชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๔) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๖) นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. <u>นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</u></p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สกลนคร ชัยภูมินครศรีธรรมราช และสงขลา ที่ได้กำกับดูแลการจัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน เพื่อให้อาสาสมัครปกป้องสถาบันที่ผ่านการอบรม เป็นอาสาสมัครฯ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ แปรไปสู่การปฏิบัติได้จริง</p> <p>สำหรับในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย ตามลำดับ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดยโสธร สกลนคร ชัยภูมินครศรีธรรมราช และสงขลา</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทั้ง ๓ จังหวัด เตรียมการจัดงานไว้ให้พร้อมและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมงานให้มากที่สุด เพื่อพร้อมใจถวายความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้</p>	
<p>๓. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>- ขอให้จังหวัด อ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยให้ร่วมประชุมหารือจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในปี ๒๕๕๓ ให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วขอให้เสนอกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. โครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น”</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ฯ สืบเนื่องจากปี ๒๕๕๒ ปัจจุบันทราบว่า มีจังหวัดที่เปิดตัวโครงการฯ และรายงานเข้ามาเพียง ๑๙ จังหวัด (สมุทรปราการ ยะลา จันทบุรี เลย อุตรดิตถ์ สระแก้ว นครสวรรค์ นครพนม อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ปทุมธานี พิษณุโลก สมุทรสาคร ร้อยเอ็ด สกลนคร ชลบุรี สุรินทร์) รวมต้นไม้ที่ปลูกแล้ว จำนวน ๑๒๘,๐๐๐ ต้น ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งแผนการจัดกิจกรรม เร่งดำเนินการและรายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - สำนักนโยบายและแผน สป.</p>
<p>๕. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>- ตามที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนและป่าไม้ชนิดต่าง ๆ ล้มทับสายไฟฟ้าและเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้มีผู้เสียชีวิต เช่น ที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้ทุกจังหวัดประสานการดำเนินงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขอให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยด่วน</p> <p>นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>อากาศว่าฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะต่ำสุดในรอบ ๓๐ ปี และในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทย ในแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จึงขอให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ภัยหนาวไว้ล่วงหน้า ในส่วนของภาคใต้และภาคตะวันออกขอให้เตรียมรับภัยจากพายุหมุนเขตร้อนและการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไว้พร้อม</p>	
<p>๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยให้ ทบพวนผลการดำเนินการตามปฏิบัติการ CLEAN &amp; SEAL ในปี ๒๕๕๓ ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร และตรวจสอบศักยภาพในพื้นที่ให้มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔ สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการดำเนินงานของ ศตส.อ. ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน เพื่อรองรับคำสั่งปฏิบัติการด้านยาเสพติด ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเน้นหนักการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับรากหญ้าหรือในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๗. การจัดระเบียบสังคม หรือนโยบายสถานบริการสีขาว</p>	<p>- ขอขอบคุณชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงมหาดไทย โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในการเข้าตรวจ จับกุมสถานบริการ และร้านค้าที่ละเมิดกฎหมายหลายแห่งตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการจัดระเบียบสังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดูแลให้สังคม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ที่สำคัญต้องการให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายเป็น “สถานบริการสีขาว” การเข้าตรวจค้นไม่ได้กระทำเพื่อต้องการที่จะปิดสถานบริการแต่อย่างใด</p> <p>สำหรับพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือ ชุดเฉพาะกิจของหน่วยงานอื่นเข้าตรวจ และพบการกระทำผิด ดังที่ให้เห็นตัวอย่างที่จังหวัดปทุมธานี จำเป็นที่จะต้องมีการลงโทษ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และจะใช้แนวทางนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่เข้มข้น และจริงจังมากที่สุด</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดกวัดขันให้นายอำเภอ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกตรวจตราสถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้นโยบายสถานบริการ สีขาวบริสุทธิ์วัตถุประสงค์เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน</p>	
<p>๘. การจัดงาน OTOP Midyear 2010</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน OTOP Midyear 2010 เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๓ มีผลการดำเนินการประสบความสำเร็จ มากกว่าทุกปี โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า ๓๗๐,๐๐๐ คน และมียอดจำหน่ายกว่า ๘๑๐ ล้านบาท สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับ ประชาชนในชุมชนเป็นจำนวนมาก</p> <p>สำหรับในช่วงปลายปี ๒๕๕๓ จะมีการจัดงาน OTOP City 2010 อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอให้ กรมการพัฒนาชุมชนและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนกลุ่มผู้ขาย ขอให้เตรียมสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เหมาะสมที่จะเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส และ เทศกาลปีใหม่ไว้สำหรับจำหน่ายในงาน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้าราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>รักษาราชการแทน</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</u></p> <p>๑. การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ</p>	<p>๑) นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง และด้านความมั่นคง รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๒) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร รับผิดชอบภาคใต้ ยกเว้น ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๓) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบภาคเหนือ</p> <p>๔) นายภาณุ อุทัยรัตน์ ปฏิบัติราชการแทน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านกิจการพิเศษ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p><b>๕) นายพระนาย สุวรรณรัฐ</b> ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านความมั่นคง และงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบภาคกลาง และภาคตะวันออก</p>	
<p>๒. การรักษากฎหมาย กติกากองบ้านเมือง</p>	<p>- ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หากไม่มีภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนอย่าได้ออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทั้ง ๔๘ ท่าน ขอให้ทำความรู้จักและมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ช่วยผลักดันให้โครงการต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน อย่าให้ประชาชนถูกรังแกหรือถูกเอาเปรียบ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ ขอให้รายงานกระทรวงทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันเหตุการณ์ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การบริหารความขัดแย้ง ในพื้นที่</p>	<p>- จากผลการประชุมของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ทราบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ สถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง จึงขอให้ทุกจังหวัดติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ อย่าได้นิ่งนอนใจ นอกจากนี้ขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากมีการชุมนุมเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอให้เร่งแก้ไขปัญหาด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้จัดประชุมยุทธศาสตร์ความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลต่างๆ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหน่วยตรวจสอบค่อนข้างมาก จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ที่สำคัญต้องศึกษากฎหมายอย่างละเอียด รอบคอบ ทำงานให้มีหลักฐาน ตรงไปตรงมาอย่าให้มีปัญหาภายหลัง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านกำชับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ทำงานมวลชนให้มากขึ้น หากทำให้ประชาชนรักปัญหาต่างๆ จะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดี ขอให้ประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องและทำงานในบริบทของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นนักบูรณาการ นักวางแผน โดยบูรณาการงานให้ครอบคลุมและรวดเร็ว ให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขอให้ประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง สำหรับกลุ่มจังหวัดให้ประชุมอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง เนื่องจากปัจจุบันสภาพการค้าและสภาพอุตสาหกรรมสามารถผลักดันโครงการต่างๆ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ เช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าทำให้ต้องระงับการก่อสร้าง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณาแก้ไขปัญหาคตามความเหมาะสมอย่าให้กระทบความสัมพันธ์หรือมีปัญหาด้านกฎหมาย โดยจะได้อมอบหมายให้กองการต่างประเทศ สป. และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) ประสานการดำเนินงานต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดตาก</li> <li>- กองการต่างประเทศ สป.</li> <li>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.)</li> </ul>
<p>๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN &amp; SEAL และเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการโดยเน้น Reorganize ในพื้นที่ ๒๘๕ อำเภอ อีกครั้งหนึ่ง โดยจะประสานการดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ว่าในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหมู่บ้านสีขาวแล้วกว่า ๑๗,๐๐๐ หมู่บ้าน มีพื้นที่ใดบ้างที่ยังไม่มั่นใจว่าปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง โดยมีผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นเครื่องยืนยันอีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอปฏิบัติการ CLEAN &amp; SEAL อีกครั้งหนึ่งในทุกพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดทุกจังหวัด</li> <li>- กรมการปกครอง</li> </ul>
<p>๗. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคล</p>	<p>๑) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินทางไปดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดทุกจังหวัด</li> <li>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</li> </ul>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้นำมาขยายผลจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ของอ่าวไทย ชะอำ-หัวหิน จะพัฒนารูปแบบให้เป็นเมือง ปกครองพิเศษ โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ และจะเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดทำ ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา จำนวน ๗ เรื่อง ความยาวเรื่องละ ๒๕-๓๐ นาที ประกอบด้วย เรื่องเหรียญของพ่อ แผ่นดินของเรา คนล่าเมฆ อาม่า ราชประชานุเคราะห์ เรื่องเดียวกัน และจากฟ้าสู่ดิน โดยจัดทำ ในรูปแบบแผ่น CD จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น แจกจ่าย ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยให้ทุกจังหวัดจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ ให้มีพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรและแจกแผ่น CD พร้อมกันทั่วประเทศ</p> <p>๓) กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระลานพระราชวังดุสิต สำหรับรูปแบบ การจัดงานอยู่ระหว่างการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารในส่วนกลางทุกท่านร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจ รูปแบบการจัดงาน และในโอกาสเดียวกันรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจะได้อบรมนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกท่านในเร็วๆ นี้ โดยกระทรวงจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p>	
<p>๘. โครงการดีเด่นของจังหวัด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอโครงการดีเด่นต่อที่ประชุมกระทรวงเป็นประจำ ทุกเดือน ในการประชุมครั้งนี้ขอให้จังหวัดอ่างทองนำเสนอ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓